

Số: /BC-VPĐP

Ninh Thuận, ngày tháng 10 năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2020

I. Tình hình triển khai

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Căn cứ Kế hoạch thực hiện và Kế hoạch kiểm tra, giám sát Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020¹, các sở ngành và địa phương đã cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn của đơn vị mình, để tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời để đảm bảo tính liên tục trong quá trình chỉ đạo, thực hiện, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các ngành liên quan tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

2. Công tác tuyên truyền, vận động

Theo Kế hoạch, Mặt trận và Đoàn thể các cấp, các cơ quan thông tin, truyền thông, Văn phòng điều phối NTM các cấp và các địa phương đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền với nhiều nội dung và hình thức khác nhau như truyền miệng, đối thoại trực tiếp với dân; tuyên truyền thông qua pa-nô, áp-phích; tuyên truyền trên các chuyên mục, chuyên trang của các báo hình, báo giấy, báo điện tử, trang thông tin điện tử; tuyên truyền thông qua các hội thi² ...góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức và người dân về chương trình; từ đó tham gia đóng góp tiền của, ngày công, hiến đất... để thực hiện chương trình.

II. Kết quả thực hiện các nội dung chính của Chương trình

1. Quy hoạch xây dựng NTM

Đề án xây dựng NTM trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện Ninh Hải giai đoạn 2017-2020 (gắn với Đề án Quy hoạch vùng huyện) vẫn chưa hoàn thiện trình UBND tỉnh phê duyệt mặc dù thời gian thực hiện thí điểm kết thúc

¹ Các Kế hoạch: số 670/KH-UBND ngày 09/3/2020 về việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020; số 1548/KH-UBND ngày 29/4/2020 kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020.

² Đã tổ chức đối thoại trực tiếp về NTM với người dân ở xã Phước Hòa, huyện Bác Ái; tuyên truyền trực tiếp cho người dân ở các xã ĐBK: Phước Hòa, Phước Tân; Hỗ trợ lắp đặt 25 bộ đèn NLMT, 02 pa-nô, 38 bảng hiệu tuyên truyền tại các thôn xây dựng thôn NTM, thôn NTM kiểu mẫu; Báo Ninh Thuận tuyên truyền trên chuyên trang NTM (báo giấy, báo điện tử); Đài PT-TH truyền truyền trên chuyên mục NTM hàng tuần; Mặt trận và các Đoàn thể tuyên truyền gắn với các cuộc vận động như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị, văn minh”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với chủ đề năm 2020 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; Công an tỉnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và vận động nhân dân tham gia đảm bảo ANTT, xây dựng NTM...

vào năm 2020. Hiện đơn vị tư vấn đang hoàn thiện lại Đề án và Quy hoạch vùng huyện theo ý kiến góp ý của các sở, ngành liên quan. Sau khi có quyết định phê duyệt chính thức Đề án, Quy hoạch vùng huyện (*dự kiến cuối tháng 10/2020*) sẽ tổ chức công bố quy hoạch vùng huyện và triển khai thực hiện.

2. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội

Từ nguồn vốn được Trung ương phân bổ, các địa phương đã thi công được 53,24 km đường giao thông nông thôn (đường trục thôn, ngõ xóm, nội đồng), kiên cố hóa 3,25 km kênh mương nội đồng; xây dựng 04 công trình Đài Phát thanh xã; 07 công trình điện; nâng cấp, sửa chữa 16 trung tâm Văn hóa - Thể thao thôn, xã; 08 trường học; 02 trạm y tế và 32 công trình hỗ trợ trực tiếp cho các HTX (*nhà kho, sân phơi, trụ sở làm việc...*). Hiện nay các công trình đang thực hiện và giải ngân được 86,795 tỷ đồng/124,59 tỷ đồng kế hoạch, đạt 69,66%.

Ngoài nguồn vốn trực tiếp từ chương trình NTM, các địa phương chủ động lồng ghép nguồn vốn từ chương trình MTQG giảm nghèo và các chương trình, dự án khác, vốn doanh nghiệp, cộng đồng dân cư³... trên địa bàn để hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã.

3. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân

a) *Về phát triển sản xuất*: Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã triển khai được 27 cánh đồng lớn với tổng diện tích 3.575,36 ha/3.964,75 ha, đạt 90,18% KH⁴. Các địa phương tiếp tục vận động các hộ dân luân canh, chuyển đổi cây trồng, ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất⁵; tuy nhiên cũng có địa phương do ảnh hưởng của hạn hán, dịch Covid-19 nên không thực hiện được xin chuyển sang các nội dung khác⁶. Đồng thời để góp phần thúc đẩy và chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2020 đang được triển khai, tập trung vào công tác: tuyên truyền, đào tạo, tập huấn cho cán bộ, chủ thể tham gia OCOP; xây dựng Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp huyện, tỉnh; xây dựng nhãn hiệu chứng nhận OCOP Ninh Thuận... Trong tháng 10/2020, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm các

³ Lồng ghép dự án nhỏ do Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ thực hiện xây dựng nhà văn hóa Chăm, trường học ở xã Phước Hữu, Phước Hậu, Phước Ninh, Phước Nam với tổng vốn 10.750 triệu đồng; CĐ dân cư đóng góp công lao động làm đường giao thông, kênh mương tương đương 750 triệu đồng.

⁴ Trong đó: triển khai mới 03 cánh đồng lúa với diện tích 250 ha; tiếp tục duy trì 24 cánh đồng lớn với diện tích 3.325,36 ha.

⁵ Diện tích chuyển đổi vụ Đông - Xuân và Hè - Thu 1.380 ha/911,2 ha, vượt 51,45% KH, trong đó: cây ngắn ngày 1.198,2 ha, cây dài ngày 181,8 ha; chuyển đổi từ đất trồng lúa 950,9 ha, đất khác 429,1 ha.

Vụ Hè Thu: Đã thực hiện được 182,6 ha/320 ha KH. Trong đó chuyển đổi trên đất lúa 133,6 ha (cây ngắn ngày 127,9 ha, cây dài ngày 5,7 ha), đất màu khác 49 ha (cây ngắn ngày 27 ha, cây dài ngày 22 ha).

⁶ Huyện Thuận Bắc xin chuyển sang thực hiện thu gom rác thải.

huyện sẽ tập trung đánh giá và chuyển Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp tỉnh đánh giá, phân hạng các sản phẩm có khả năng đạt chuẩn từ 3-4 sao trong tháng 11/2020.

b) *Phát triển kinh tế tập thể*: Toàn tỉnh hiện có 74 HTX nông nghiệp, riêng trên địa bàn 47 xã có 59 HTX nông nghiệp, trong đó có 03 HTX ngưng hoạt động, chờ giải thể. Các địa phương đang tiếp tục phối hợp với ngành nông nghiệp, Liên minh HTX tỉnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ thành lập HTX, nhất là ở các xã chưa có HTX⁷ để đảm bảo theo quy định của tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất, góp phần giúp tổ chức lại sản xuất, liên kết với nông dân, doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

c) *Đào tạo nghề lao động nông thôn*: Đến nay, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp cùng các địa phương tổ chức 61 lớp đào tạo nghề cho 1.945 lao động nông thôn/2.600 lao động theo kế hoạch, đạt 74,81% chỉ tiêu kế hoạch. Qua đào tạo, người lao động đã từng bước áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp góp phần tăng năng suất, tăng thu nhập cho gia đình, ổn định đời sống, tiến đến giảm nghèo bền vững.

4. Giảm nghèo và an sinh xã hội

Lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các địa phương đã triển khai thực hiện các dự án thành phần của chương trình để hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, công tác truyền thông, nâng cao năng lực ... góp phần thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương.

5. Phát triển Giáo dục- Y tế- Văn hóa và Môi trường

Các hoạt động về giáo dục, y tế, văn hóa và môi trường được các ngành, các cấp triển khai theo kế hoạch; trong đó chú trọng đến các nội dung liên quan đến tiêu chí NTM như: công tác phổ cập giáo dục ở các cấp trung học, tiểu học và xóa mù chữ ở cơ sở; duy trì sĩ số ở các cấp học; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, giảm sinh con thứ 3...; các hoạt động văn hóa, thể thao nhân các ngày lễ lớn và gắn với các nội dung chương trình NTM....

Hoạt động bảo vệ và phát triển môi trường tiếp tục được các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Nhận thức của người dân trong việc giữ vệ sinh môi trường được nâng cao. Nhiều vùng đồng bào dân tộc đã xây dựng được hố xí hợp vệ sinh, cách ly giữa gia súc, gia cầm, vật nuôi với con người. Công tác quản lý các hệ thống cấp nước đã đi vào nề nếp; các công trình được tu sửa bảo dưỡng thường xuyên, chất lượng nước đảm bảo theo tiêu chuẩn và ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt 09 tháng đầu năm đạt 94,75%, tăng 0,75% so với năm 2019.

⁷ Các xã: Phước Tân, Phước Trung, Phước Thành (Bác Ái); Ma Nới (Ninh Sơn); Phước Kháng, Phước Chiến (Thuận Bắc) và Phước Hà, Phước Minh (Thuận Nam).

6. Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng NTM

Trong 9 tháng đầu năm, Sở Nội vụ đã phối hợp với Trường Chính trị và các địa phương mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính; quản lý nhà nước về kinh tế dành cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; bồi dưỡng tiếng Raglai, tiếng Chăm cho cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi⁸ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức các xã, đáp ứng yêu cầu theo quy định của chương trình.

7. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn

Trong 9 tháng đầu năm, Công an tỉnh đã triển khai 07 điểm theo kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và vận động nhân dân tham gia đảm bảo ANTT, xây dựng NTM⁹ góp phần kiềm chế hoạt động các loại tội phạm trên địa bàn, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng nông thôn, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố Quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ huyện.

8. Nâng cao năng lực xây dựng NTM và công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

- *Tập huấn nâng cao năng lực:* Các huyện Ninh Phước, Thuận Bắc, Ninh Hải đã tổ chức 19 lớp tập huấn NTM cho cán bộ cấp xã, thôn¹⁰ tập huấn về các nội dung trọng tâm của chương trình, đặc biệt là hướng dẫn về Bộ tiêu chí NTM cấp thôn.

- *Kiểm tra, giám sát:* Đoàn Kiểm toán nhà nước đã thực hiện và kết thúc kiểm toán kết quả thực hiện Chương trình NTM năm 2019 ở một số sở, ngành và địa phương trong tháng 6/2020. Qua kiểm toán đã đề nghị các đơn vị rút kinh nghiệm trong việc phân bổ, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình.

Sau kiểm toán, Kiểm toán nhà nước tiếp tục thực hiện kiểm đếm ngẫu nhiên ở các xã trên địa bàn tỉnh để xác minh kết quả thực hiện, làm cơ sở cho việc giải ngân vốn của WB. Dự kiến việc xác minh kết quả chính thức sẽ hoàn thiện đầu tháng 11/2020

Thực hiện Kế hoạch Kiểm tra năm 2020, Văn phòng điều phối NTM tỉnh đã phối hợp cùng các Sở được phân công phụ trách xã và Văn phòng Điều phối NTM các huyện kiểm tra tiến độ thực hiện ở 03 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2020; 06 xã đạt dưới 10 tiêu chí, 02 xã NTM nâng cao và 02 thôn thí điểm thôn

⁸ Mở 03 lớp QLNN/299 cán bộ, công chức ngạch chuyên viên; 02 lớp QLNN/189 cán bộ, công chức ngạch chuyên viên chính; 01 lớp QLKT/98 cán bộ chủ chốt cấp xã; 01 lớp/40 cán bộ công chức, viên chức bồi dưỡng tiếng Raglai, 01 lớp/40 cán bộ công chức, viên chức bồi dưỡng tiếng Chăm dành cho cán bộ công chức, viên chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi.

⁹ Các xã: Lợi Hải, Ma Nới, Phước Vinh, Phước Chính, Phước Dinh, Hòa Sơn, Phước Hà.

¹⁰ Ninh Phước: 1 lớp/102 học viên; Thuận Bắc 06 lớp/334 học viên; Ninh Hải: 10 lớp/240 học viên; Thuận Nam 02 lớp/84 học viên.

NTM kiểu mẫu nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các xã, thôn trong quá trình thực hiện, từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp hỗ trợ để thực hiện theo mục tiêu kế hoạch đề ra.

09. Kết quả phân bổ và sử dụng nguồn lực

Tổng nguồn vốn các địa phương đã huy động, lồng ghép từ các chương trình, dự án khác, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cộng đồng dân cư để thực hiện là 544.854 triệu đồng. Trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương phân bổ trực tiếp cho chương trình là 154,09 tỷ. Cụ thể:

STT	Nội dung	Đến tháng 9/2020 (tr. Đồng)
	Tổng số	544.854
1	NS Trung ương	154.090
-	<i>Đầu tư phát triển</i>	<i>124.590</i>
-	<i>Sự nghiệp kinh tế</i>	<i>29.500</i>
-	<i>Trái phiếu chính phủ</i>	
2	NS địa phương	163.415
3	Vốn lồng ghép	212.294
4	Tín dụng	
5	Tổ chức, DN hỗ trợ	2.257
6	Cộng đồng đóng góp	2.048
7	Vốn khác (nếu có)	10.750

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và một số huyện chậm phân bổ chi tiết nguồn vốn cho các xã thực hiện nên tiến độ giải ngân vốn còn thấp so với kế hoạch vốn được giao, nhất là vốn sự nghiệp. Tính đến hết tháng 9/2020, nguồn vốn ngân sách trung ương phân bổ cho chương trình mới giải ngân được 94,611 tỷ đồng, tỷ lệ 61,40%. Trong đó nguồn vốn đầu tư phát triển giải ngân được 86,795 tỷ đồng/124,59 tỷ đồng kế hoạch, đạt tỷ lệ 69,66%; vốn sự nghiệp giải ngân 7.816 tỷ đồng/29,5 tỷ đồng kế hoạch, đạt tỷ lệ 26,49%. (Chi tiết giải ngân từng đơn vị theo phụ biểu số 04)

10. Xây dựng địa phương đạt chuẩn thôn NTM

a) Cấp huyện:

+ Huyện Ninh Phước đã được Hội đồng thẩm định trung ương thẩm định đạt chuẩn NTM năm 2019 với 100% phiếu. Đang bổ sung báo cáo giải trình một số tồn tại trong xây dựng NTM của huyện và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an đưa 08 xã của huyện Ninh Phước ra khỏi diện trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Dự kiến trong tháng 10/2020 sẽ có quyết định công nhận của Thủ tướng Chính phủ.

+ Huyện Ninh Hải đang hoàn thiện hồ sơ về kết quả xây dựng huyện NTM (Tiêu chí Quy hoạch: hiện chưa hoàn thiện do xây dựng vùng huyện vẫn chưa được

UBND tỉnh phê duyệt chính thức; Tiêu chí An ninh trật tự: vẫn còn các xã Vĩnh Hải, Xuân Hải, Hộ Hải, Thanh Hải, Nhơn Hải, Tri Hải chưa có Quyết định của Bộ Công an đưa ra khỏi diện trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự).

+ Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm do chỉ có 01 xã duy nhất nên theo hướng dẫn của Văn phòng Điều phối NTM Trung ương không cần phải làm hồ sơ đề nghị công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

b) Cấp xã:

Đang triển khai phối hợp cùng các ngành, địa phương hỗ trợ 03 xã Lợi Hải, Quảng Sơn, Mỹ Sơn xây dựng đạt chuẩn NTM và 05 xã: Thành Hải, Phước Thái, Phước Thuận, Xuân Hải, Thanh Hải đạt chuẩn NTM nâng cao theo kế hoạch năm 2020.

- Về xã đạt chuẩn NTM năm 2020: Do ảnh hưởng kép của hạn hán và dịch Covid-19 nên ảnh hưởng đến tiến độ của các xã, đặc biệt là các tiêu chí thu nhập, hộ nghèo do sản xuất bị đình trệ, thiếu việc làm. Nếu các địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt thì có khả năng 2/3 xã đạt chuẩn (*Xã Lợi Hải hiện thu nhập đạt ở mức 22 triệu đồng/người quá thấp so với yêu cầu 41 triệu đồng/người*). Ngoài ra, tháng 7/2020 đã công nhận xã Vĩnh Hải đạt chuẩn NTM năm 2020 nên có thể hoàn thành mục tiêu có 03 xã đạt chuẩn.

- Về xã NTM nâng cao: Theo báo cáo thì hiện nay chỉ có xã Thành Hải (*Phan Rang- Tháp Chàm*) có khả năng đạt. Các xã còn lại khó có khả năng đạt do yêu cầu của tiêu chí nâng cao yêu cầu cao hơn xã NTM bình thường (*Thu nhập cao gấp 1,2 lần chuẩn thu nhập NTM; tỷ lệ hộ nghèo ≤ 2,5%; tỷ lệ BHYT ≥ 90%; các tuyến đường giao thông phải được nhựa hóa hoặc bê tông hóa chứ không phải cứng hóa như chuẩn NTM ...*)

d) Cấp thôn

+ *Thôn NTM kiểu mẫu*: Một số nội dung triển khai còn khá chậm, nhất là công tác quy hoạch chỉnh trang khu dân cư. Các tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo có yêu cầu khá cao¹¹, các thôn khó hoàn thành trong điều kiện hiện nay.

+ *Thôn nông thôn mới*: Việc triển khai ở cấp thôn chủ yếu do huyện, xã chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhưng chưa được các địa phương quan tâm; cán bộ cấp cơ sở còn lúng túng trong việc hướng dẫn cấp thôn thực hiện và đánh giá tiêu chí. Ngoài các thôn thuộc các xã trong Đề án Hỗ trợ thôn, bản ĐBKK theo Quyết định số 1385/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ đăng ký thực hiện thì các địa phương còn lại hầu như không quan tâm, đăng ký triển khai thực hiện.

11. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí

Nhóm xã	Số xã		Ghi chú
	Năm 2019	9/2020	
Nhóm 1 - đạt chuẩn NTM:	17	23	

¹¹ Tiêu chí thu nhập yêu cầu phải đạt gấp 1,5 lần tiêu chí thu nhập của xã năm 2020, tương đương 61,5 triệu đồng/người; tiêu chí hộ nghèo yêu cầu không có hộ nghèo trên địa bàn thôn.

đủ 19 tiêu chí			
Nhóm 2 - cơ bản đạt chuẩn: đạt từ 15-18 tiêu chí	12	08	3 xã đã đạt chuẩn nằm trong nhóm này gồm: Nhơn Sơn (17), Công Hải (17), Cà Ná (18)
Nhóm 3 - các xã khá: đạt từ 10 -14 tiêu chí	12	12	
Nhóm 4 - xã trung bình: đạt từ 5-9 tiêu chí	06	04	
Nhóm 5 - xã khó khăn: đạt dưới 05 tiêu chí			
Tổng số tiêu chí toàn tỉnh	728	740	
Tiêu chí bình quân/ xã	15,49	15,74	

III. Đánh giá chung

1. Những mặt được

Mặc dù có nhiều khó khăn do các yếu tố khách quan, nhất là dịch Covid-19 và hạn hán nhưng các Sở, ngành, địa phương đã tích cực phối hợp, nỗ lực triển khai thực hiện tốt các nội dung trọng tâm của chương trình như phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự...; công tác tuyên truyền, vận động được quan tâm thực hiện; phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” được tỉnh và một số huyện tiếp tục phát động, góp phần nâng cao chất lượng phong trào. Nguồn vốn thực hiện chương trình được tỉnh phân bổ kịp thời và các địa phương đã chủ động trong việc lồng ghép, huy động các nguồn vốn khác để thực hiện.

2. Một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện

- Do ảnh hưởng kép của dịch Covid-19 và tình hình nắng hạn kéo dài nên việc triển khai Chương trình còn gặp nhiều khó khăn, tiến độ thực hiện một số nội dung chương trình ở các địa phương còn chậm (*phát triển sản xuất, đào tạo nghề cho lao động nông thôn...*) làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và việc làm của người lao động.

- Công tác tuyên truyền, vận động về thực hiện chương trình vẫn còn hạn chế và chưa thực sự đi vào cuộc sống của người dân; đặc biệt việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các cơ chế, chính sách của trung ương, tỉnh liên quan đến chương trình còn hạn chế, chưa hướng dẫn, phổ biến sâu rộng cho cán bộ, công chức cấp cơ sở và người dân, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, xã đặc biệt khó khăn.

- Việc phân bổ vốn chi tiết một số địa phương còn khá chậm, phân bổ chưa hết nguồn vốn cho các xã và phân bổ sai đối tượng¹².

¹² Huyện Ninh Hải phân bổ vốn sự nghiệp sai đối tượng Chương trình (*phân bổ cho Thị trấn Khánh Hải*)

- Các nội dung về phát triển sản xuất, đào tạo nghề lao động nông thôn tuy có triển khai nhưng tiến độ còn chậm, giải ngân vốn sự nghiệp thấp 7.816/29.500 triệu đồng KH vốn, đạt tỷ lệ 26,49%.

- Nhiều địa phương chưa thật sự quan tâm, hỗ trợ các HTX; nguồn vốn phân bổ hỗ trợ các HTX chậm phân bổ hoặc bị điều chuyển sang thực hiện các nội dung khác.

- Việc triển khai thực hiện Chương trình ở cấp thôn còn nhiều hạn chế, chưa được xã, huyện quan tâm đúng mức; đội ngũ cán bộ cấp thôn đa phần là người lớn tuổi, có kinh nghiệm nhưng kém năng động, sáng tạo; thiếu phương tiện, trang thiết bị trong việc theo dõi, lập hồ sơ đánh giá cấp thôn.

- Đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ phụ trách NTM ở xã có nhiều xáo trộn, thay đổi; chưa thật sự am hiểu chương trình nên còn lúng túng trong việc theo dõi, tổng hợp, tham mưu cho lãnh đạo cơ sở trong việc triển khai chương trình.

IV. Giải pháp thực hiện chương trình trong thời gian đến

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ và nhân dân về chương trình, từ đó tự nguyện tham gia, đóng góp thực hiện chương trình.

- Tập trung chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực để hỗ trợ các huyện, xã, thôn phân đấu đạt chuẩn NTM, chuẩn NTM nâng cao, chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020 và các xã đặc biệt khó khăn dưới 10 tiêu chí theo kế hoạch. Các Sở, ban, ngành theo sự phân công của UBND tỉnh về phụ trách địa bàn chủ động phối hợp cùng các huyện hỗ trợ, giúp đỡ các xã trên cơ sở về kết quả thực hiện tiêu chí của các xã, tập trung hỗ trợ các tiêu chí chưa đạt, đảm bảo đạt được chuẩn tối thiểu qui định của từng tiêu chí; đặc biệt chú trọng đến các tiêu chí số 10 về thu nhập, số 11 về hộ nghèo, số 13 về tổ chức sản xuất và số 17 về môi trường để phân đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng NTM; chú trọng quản lý chặt chẽ việc sử dụng các nguồn lực thực hiện chương trình; tiếp tục phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư đối với xây dựng NTM.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình, Đề án đặc thù trong xây dựng NTM gồm: Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; Đề án Hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã ĐBKK khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án xây dựng huyện NTM gắn với đô thị hóa ở huyện Ninh Hải; Đề án “Đổi mới, Phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020”, trong đó tập trung xử lý dứt điểm việc giải thể các Hợp tác xã yếu kém, ngừng hoạt động; tuyên truyền, vận động thành lập các HTX mới, nhất là ở các xã hiện chưa có HTX.

- Tiếp tục chỉ đạo phát triển hoàn thiện và bền vững về giáo dục, y tế, văn hóa và môi trường nông thôn, nhất là các hoạt động thu gom, tái chế và xử lý chất thải; tăng cường nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến về hành động đối

với an toàn thực phẩm cho người dân từ trong sản xuất, lưu thông đến chế biến, sử dụng. Cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân; giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn.

- Kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo và bộ máy giúp việc các cấp theo hướng chuyên nghiệp, chuyên trách; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành thực hiện Chương trình; tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc tham gia thực hiện Chương trình.

V. Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị Liên minh Hợp tác xã chủ trì, phối hợp cùng các ngành, địa phương vận động thành lập HTX (*thành lập mới hoặc phát triển các THT thành HTX*), nhất là ở các xã chưa có HTX, đảm bảo yêu cầu theo qui định đối với tiêu chí số 13.

- Đề nghị các huyện, xã có thôn phân đầu đăng ký đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu năm 2020 theo kế hoạch cần tập trung chỉ đạo, hỗ trợ các thôn hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch.

- Đề nghị các huyện Ninh Hải, Ninh Phước sớm phân bổ hết nguồn của chương trình theo kế hoạch cho các xã để triển khai thực hiện, đảm bảo kịp thời vụ, tiến độ thực hiện chương trình và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, nhất là các nội dung sử dụng vốn sự nghiệp như phát triển sản xuất, đào tạo nghề lao động nông thôn, vệ sinh môi trường... Riêng huyện Ninh Hải đề nghị điều chỉnh việc phân bổ vốn sự nghiệp đã phân cho thị trấn Khánh Hải để phù hợp với đối tượng, phạm vi chương trình.

- Hàng quý, 6 tháng đề nghị các huyện kiểm tra, thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí của các xã đúng qui định của chương trình, tránh tình trạng nợ tiêu chí; tuân thủ chế độ báo cáo đảm bảo kịp thời, đầy đủ đúng biểu mẫu theo hướng dẫn để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo, UBND tỉnh.

Trên đây là báo cáo nhanh kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM 9 tháng đầu năm 2020./.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nơi nhận:

- VPĐPNTM Trung ương (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở NN và PTNT;
- Công an tỉnh (BCĐ nhân quyền);
- UBND các huyện, TP;
- VPĐPNTM và phòng TC-KH các huyện;
- Lưu: VT, Hvtnh.

Bạch Văn Dương